

คือคำว่าแม่

โดย อ.กัญยรัตน์ จีระแพทย์

“แม่เป็นดั่งแม่น้ำเป็นผู้ที่ให้ความสงบร่มเย็นและมีท่วงที วาจาที่หล่อเลี้ยงจิตใจของคุณ ๆ ยามลูกมีความทุกข์แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลายกังวล”

คำว่าแม่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มหาศาล เพราะนอกจากแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้ว แม่ยังต้องเป็นอีกหลาย ๆ อย่างแก่ลูก ในพจนานุกรม ภาษาไทยนั้น คำที่ขึ้นต้นว่าแม่มีความหมายถึงสิ่งที่สำคัญเรียกคนที่ เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพค่ายองเทวดาผู้หญิง บางจำพวก เช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่น้ำหมายถึงลำน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง แม่บทคือ หัวข้อใหญ่หรือทำนองที่เป็นหลักของการรำแม่พิมพ์ คือสิ่งที่เป็นต้นแบบโดยปริยายหมายถึงคนที่ เป็นแบบอย่าง แม่งานคือผู้จัดงานต่าง ๆ เป็นต้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงคำ 4 คำที่แม่ของคุณ ๆ น่าจะเป็นคือ แม่งาน แม่น้ำ แม่พิมพ์ และแม่ทัพ

แม่งานปรกตินั้นเราจะเรียกแม่ว่าเป็นแม่บ้านด้วย ในฐานะที่แม่ต้องทำงานจิปาละในบ้าน แต่ข้าพเจ้าอยากจะเรียกแม่ว่าเป็น แม่งานเพราะเห็นว่างานของแม่บ้านนั้นหลากหลายจริง ๆ ในสมัยปัจจุบันแม่ควรเป็นแม่งานซึ่งเป็นหัวหน้าผู้จัดงานต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแม่บ้านที่คอยดูแลลูก ๆ แต่แม่ต้องเป็นแม่งานคอยจัดงานให้ลูก ๆ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แม่ต้องตื่นแต่เช้าจัดเตรียมอาหาร ลูก ๆ ควรมีส่วนช่วยเหลืองานบ้าน โดยเฉพาะในวันหยุด เราจะพบว่าบางบ้าน พ่อแม่ลูกจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านพ่อล้างรถแม่จัดอาหาร ลูกจัดโต๊ะ หรือกวาดบ้าน แม่ไปตลาด ลูกช่วยหิ้วหรือแจ้งรถในซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเย็นแม่ทำอาหาร ลูกช่วยปอกหั่น ล้างภาชนะ พ่อจะรดน้ำต้นไม้ แม่ต้องจัดงานต่าง ๆ ให้ลูกทำเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป แม่ต้องเป็นผู้วางแผนว่าลูกควรช่วยเหลืออะไรบ้างอันจะเป็นการฝึกพวกเขาในการที่จะรู้จักการมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และยังเป็นการฝึกฝนอุปนิสัยการมีระเบียบและความรับผิดชอบแก่ลูก ๆ ด้วย

แม่น้ำ แม่น้ำเป็นลำน้ำสายใหญ่ไหลผ่านเมืองต่าง ๆ เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรของประเทศแม่ต้องเป็นดั่งแม่น้ำเป็นผู้ที่ให้ความสงบร่มเย็น และมีท่วงทีวาจาที่หล่อเลี้ยงจิตใจของคุณ ๆ ยามลูกมีความทุกข์ แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลายกังวล นอกจากนี้แม่ต้องมีใจกว้างขวางดุจสายน้ำที่ไหลไป ซึ่งยังประโยชน์แก่พื้นดินที่อยู่สองข้างลำน้ำ ชีวิตของแม่ดุจสายธารที่ไหลลงมาไม่ขาดสาย จนกว่าจะออกสู่ทะเลไป แม่มีแต่การให้ไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อลูกต้องการคำปรึกษาแม่จะช่วยให้ทุกเมื่อ ดูเหมือนว่าแม่จะรู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พ่อต้องทำงานมากชั่วโมงขึ้น เวลาที่จะช่วยกันดูแล

ลูกก็แทบจะไม่มี แม่ต้องเอาใจใส่ลูกทุกแง่มุม แม่ต้องใจเย็น ต้องเข้าใจลูก เป็นที่พึ่งพิงแก่ลูก ยามที่คั่น นั่งอยู่ริมแม่น้ำ สายลมที่พัดผ่านผิวน้ำ ทำให้คนรู้สึกสบายใจสบายกาย เพราะแม่จะคอยเก้อหนุนลูกอยู่ เสมอ ความรักของแม่นั้นไม่มีวันสูญสิ้น และเป็นความรักที่สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่าง และปลูกเพาะ ความรักในใจของลูก ๆ และสอนให้เขารู้จักที่จะแผ่ความรักที่ได้ปลูกฝังมาให้ผู้อื่นด้วย

แม่พิมพ์ เรามักจะเรียกผู้เป็นครูว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ แต่ในส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าแม่เป็น แม่พิมพ์ที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่ลูกได้มากกว่าเพราะแม่อยู่กับลูกมาตั้งแต่เกิด แม่ประพฤติปฏิบัติตัว อย่างไม่รู้ที่อยู่ในสายตาของลูกตลอด ลูกที่มีแม่เข้มแข็งแม่ใส ลูกก็เป็นคนร่าเริง แม่เป็นคนสะอาด เรียบร้อย คุณแม่ให้ลูกแต่งตัวสะอาดสวยงามลูกก็จะเป็นเช่นนั้นแม่ไม่พูดคำหยาบ แม่ไม่เสพยาของมีนเมา แม่ไม่สนใจศึกษาหาความรู้ ลูกก็จะทำตามโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้ามีโต๊ะหนังสือในห้องทำงานเพื่อใช้ ทำงานเอกสารต่าง ๆ เมื่อลูกเล็ก ๆ ลูกชอบมานั่งที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า แกล้งทำเป็นทำงานบ้างตรวจ งานบ้าง เมื่ออายุสิบขวบกว่าก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำรายงานการเรียน แม่เป็นแม่พิมพ์ของลูก ดังนั้นผู้ เป็นแม่ต้องตระหนักเสมอว่าทุกอย่างที่พูดหรือทำต้องเป็นสิ่งที่ดีเสริมสร้าง พระเจ้าทรงออกแบบมนุษย์ มาดีเลิศ และแม่เป็นผู้พัฒนาแบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ลูกจะรักผู้อื่นถ้าแม่รักผู้อื่น ลูกจะใจกว้าง ลูกจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าถ้าแม่รักและเชื่อฟังพระเจ้า ลูกจะมีความพยายามถ้าแม่แสดงออกถึงความ มานะพยายามในชีวิตของแม่

แม่ทัพ คือหัวหน้าผู้คุมกองทหารออกต่อสู้กับศัตรูในยามสงคราม แม่ต้องเป็นดังแม่ทัพ คอย ต่อสู้กับศัตรูของลูก ซึ่งมี 3 ประการคือ

ศัตรูทางกาย แม่ต้องเอาใจใส่ไม่ให้ลูกมีโรคภัยไข้เจ็บ แม่คอยปกป้องไม่ให้ภัยมาถึงตัวลูกได้ ไม่ยอมให้ใครมารังแกเมื่อลูกโตขึ้นก็สอนให้ลูกระวังระไว ไม่ไว้ใจคนง่าย ๆ เพื่อจะไม่ต้องถูก หลอกหลวงหรือนำลูกไปหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม

ศัตรูทางใจ แม่ต้องป้องกันลูกจากศัตรูที่มารบกวนความคิดของลูก ในปัจจุบันภาพที่แสดงออก ในโทรทัศน์ก็ดีสื่อต่าง ๆ ก็ดี มีหลายอย่างที่ชักชวนให้จิตใจของลูกหมกหมุ่นอยู่กับเรื่องทางเพศ หรือ ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเช่นเสื้อผ้าแบบใหม่ ทรงผมแปลก ๆ ความคิดที่ต่อต้าน สังคม การชักนำ ไปสู่อบายมุขต่าง ๆ แม่ต้องระแวดระวังคอยสอนลูกให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ในสมัยก่อนลูกที่ประพฤติตน ไม่ดี จะมีคำกล่าว่ว่า เพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรม สมัยนี้แม่ต้องเอาใจใส่ ทันเกมส์ ไม่ตกยุคตกสมัย ไม่ ตกข่าวต้องหิวตาไว มิฉะนั้นแม่จะตามลูกไม่ทัน แม่ต้องคอยดูแลว่าลูกเข้าห้องสนทนากับใครใน อินเทอร์เน็ต สอนวิธีป้องกันตนจากคนแปลกหน้า ใส่ความคิดดี ๆ ลงไปในลูกให้ลูกมีความแข็งแกร่ง ทางอารมณ์ ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ

ศัตรูทางวิญญาณ มารซาตานมาเพื่อล้าก ฆ่าและทำลาย แม่ต้องใส่ใจในวิญญาณจิตของลูกนำลูกเข้าใกล้พระเจ้าตั้งแต่เล็ก สอนให้ลูกรู้จักนมัสการพระเจ้าหาหนังสือพระคัมภีร์รูปภาพให้ลูกอ่านเมื่อยังเล็กแม่ต้องสอนให้ลูกอธิษฐาน และอบรมให้ลูกดำเนินตามพระวณะของพระเจ้า ข้าพเจ้าเคยเห็นบางครั้งครอบครัวพาลูกไปโบสถ์ให้เข้าเรียนรวีวารศึกษา แต่ไม่ค่อยอบรมลูกให้ประพฤติตามพระวณะ ซึ่งทำให้ชีวิตคริสเตียนของลูกไม่สมบูรณ์ แม่ต้องถ่ายทอด ความรักของพระเจ้าแก่ลูกด้วยการวางมืออธิษฐานให้ลูกเสมอ แม่ต้องอธิษฐานเพื่อชีวิตที่ดีของลูกในอนาคตแม่ต้องหวงแหนลูก ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับกิจการของมารเหมือนดังที่พระเจ้าทรงหวงแหนเรา

จะเห็นคำว่าแม่มีความหมายมากจริง ๆ และนี่ก็เป็นแค่ความหมายของคำว่าแม่เพียงบางส่วน คนที่จะเป็นแม่ได้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่ให้กำเนิดลูกเท่านั้น แต่ต้องเลี้ยงลูกเป็น ที่จริงแล้วน่าจะมีการจัดทำหลักสูตรหรือคู่มือในการเลี้ยงดูและอบรมลูก เพื่อที่เด็ก ๆ ในคริสตจักรจะได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่เป็่นผู้นำของคริสตจักรควรจะต้องเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตรหลานและคริสตจักรควรที่จะเข้ามามีส่วนในการดูแลเด็กและเอาใจใส่ครอบครัวในคริสตจักรด้วย

โลกเราขาดตัวอย่างที่ดีมานานแล้ว และเด็ก ๆ ในคริสตจักรก็มีจำนวนไม่น้อยที่หลงและพลาดไปและพ่อแม่ โดยเฉพาะแม่ที่มีความใกล้ชิดลูกมากที่สุดจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก เพื่อลูกจะรู้จักความรักของพระเจ้าและนำไปใช้ใน ชีวิตของเขา ก็โดยทางความรักที่แม่มีให้แก่เขานั่นเอง